

**แถลงการณ์ชมรมรองผอ.สพท.ภาคอีสาน  
ขอให้ตรวจคะแนนสรรหาผอ.สพท.กลุ่มทั่วไปใหม่**

นำเสนอเมื่อ : 17 มิ.ย. 2558



แถลงการณ์ชมรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฉบับที่ 5

เรื่อง ขอให้มีการตรวจคะแนนใหม่ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มทั่วไป

ด้วยในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมาและได้ดำเนินการสรรหาเสร็จสิ้นไปตามกระบวนการแล้วนั้น ในการนี้มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้อย่างเป็นสมัครเข้ารับการคัดเลือกในกลุ่มทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงได้ขอให้คณะกรรมการสรรหาเปิดเผยคำถามและคำตอบในการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และต่อมาคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีคำสั่งให้คณะกรรมการสรรหาเปิดเผยคำถามและคำตอบของผู้สมัครทั้งภาค ก และ ภาค ข และเมื่อได้มีการตรวจสอบคำถามและคำตอบในภาค ข ซึ่งเป็นภาคความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้แล้วปรากฏว่าคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มีการเฉลยข้อสอบไม่ตรงกับคำถามประมาณ 10 ข้อ เช่น การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาค้นคว้า การหาผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บางข้อมีการเฉลยถูกต้อง 4 ตัวเลือก และ 3 ตัวเลือก เป็นต้น ซึ่งเมื่อเป็นลักษณะเช่นนี้แล้วจะทำให้ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มทั่วไปทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาที่ผ่านมามีความน่าเชื่อถือเนื่องจากอาจจะทำให้คะแนนของผู้ผ่านการคัดเลือกบางคนลดน้อยลงจนทำให้เป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกและในขณะที่เดียวกันผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกบางคนอาจจะมีความคะแนนสูงขึ้นเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกก็เป็นได้เพราะในการสอบคัดเลือกในครั้งนี้นอกจากผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แล้วแต่คณะกรรมการสรรหาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพียงจำนวน 1 เท่า ของตำแหน่งที่ว่างตั้งนี้

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กลุ่มทั่วไป จำนวน 32 คน
2. สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มทั่วไป จำนวน 12 คน

ตามประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส จึงขอเรียกร้องให้ คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการตรวจ คะแนน ภาค ข ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาแล้วประกาศผลการคัดเลือกใหม่โดยเรียงลำดับตาม คะแนนที่ถูกต้องต่อไป



(นายอนุศาสตร์ สอนศิลปพงศ์)

ประธานชมรมรองผู้อำนวยการสำนักงาน  
เขตพื้นที่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

13 มิถุนายน 2558

เลขานุการชมรมฯ  
โทร 08 7225 4643